



ประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์คัดเลือก และนำเสนอวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (คณะกรรมการฯ) มีประกาศลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์คัดเลือก และนำเสนอวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (การสัมภาษณ์คัดเลือก) เรียงตามลำดับการส่งใบสมัคร ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล
๑.	พลอากาศเอก มนต์ ชวนะประยูร
๒.	นายปริดา ยังสุขสถาพร

การสัมภาษณ์คัดเลือกฯ จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสระปทุม ชั้น ๘ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยให้ผู้มีรายชื่อในลำดับที่ ๑ รับการสัมภาษณ์คัดเลือกฯ ในเวลา ๑๐.๐๐ น. และผู้มีรายชื่อในลำดับที่ ๒ รับการสัมภาษณ์คัดเลือกฯ ในเวลา ๑๑.๐๐ น. โดยผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกฯ ต้องรายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์คัดเลือกฯ ณ สถานที่สัมภาษณ์คัดเลือกฯ ก่อนเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที และหากไม่รายงานตัวในเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์คัดเลือกฯ รายนั้นสละสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อ ๑๐ ของประกาศคณะกรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการฯ จะเชิญผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การสัมภาษณ์คัดเลือกฯ ที่ได้คะแนนสูงสุด เปรียบเทียบอัตราเงินเดือนและประโยชน์อื่นๆ ของผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ในวันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสระปทุม ชั้น ๘ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ในกรณีที่ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การสัมภาษณ์คัดเลือกฯ ที่ได้คะแนนสูงสุดไม่เข้าเจรจาทันที จะถือว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์คัดเลือกฯ รายนั้นสละสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และคณะกรรมการฯ จะเชิญผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การสัมภาษณ์คัดเลือกฯ ที่มีคะแนนในลำดับรองลงไปเข้าเจรจาทันที

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายโชติชัย เจริญงาม)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก
ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย